

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

V/v rà soát, thống kê các cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo.

Thực hiện Công văn số 414/UBND-NV, ngày 27/02/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc rà soát, thống kê các cơ sở tôn giáo, công trình công giáo.

UBND xã Hoàng Trường báo cáo việc rà soát cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã với nội dung cụ thể như sau:

1. Về Thống kê số liệu

Trên địa bàn xã có duy nhất một cơ sở tôn giáo thuộc lĩnh vực Phật giáo là Chùa Bụt. Chùa được xây dựng trong tổng khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường thuộc thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường. Tổng diện tích quy hoạch là 9.800 m². Ngoài ra, trên địa bàn xã không có các hoạt động của các tôn giáo khác cũng như không có các công trình tôn giáo không do tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc làm chủ đầu tư xây dựng.

(Có biểu khảo sát kèm theo)

2. Về thực trạng công tác quản lý nhà nước.

Để làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, UBND xã Hoàng Trường đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, của huyện về công tác tôn giáo cho toàn dân, các tầng ni, phật tử sinh hoạt tại tổ chức tôn giáo trên địa bàn xã; đồng thời, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tuyên truyền phòng chống âm mưu “diễn biến hoà bình”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng và Nhà nước. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, nội dung chương trình hoạt động của đội ngũ chức sắc tôn giáo, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo hợp pháp. Tăng cường nắm tình hình, quản lý tốt hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng của nhân dân ở địa bàn dân cư; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý xây dựng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Trên đây là nội dung báo cáo rà soát, thống kê các cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo trên địa bàn xã Hoàng Trường. UBND xã Hoàng Trường báo cáo để UBND huyện tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- TTĐU; TT HĐND (B/c);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Nam

